

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN

Số: 834/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Sơn, ngày 15 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện công tác dân tộc năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 huyện Bình Sơn

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1368/BDT-CSĐT ngày 30/11/2023 của Ban Dân tộc tỉnh về việc báo cáo báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2024 theo yêu cầu tại Thông tư 06/2022/TT-UBND ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; UBND huyện Bình Sơn báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2023 trên địa bàn huyện, cụ thể:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Bình Sơn là một huyện đồng bằng ven biển, nằm về phía Bắc của tỉnh Quảng Ngãi; phía Bắc giáp huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam, phía Nam giáp huyện Sơn Tịnh và Thành phố Quảng Ngãi, phía Tây giáp huyện Trà Bồng, phía Đông giáp Biển Đông. Đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Bình Sơn hiện có 209 hộ/ 746 khẩu, đều là dân tộc Cor, sống tập trung chủ yếu ở thôn Thọ An, xã Bình An và có 01 hộ, 07 khẩu ở xã Bình Khương.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện, các phòng ban thuộc huyện và UBND xã Bình An triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đúng theo quy định. Các danh mục dự án được lựa chọn công khai, dân chủ từ cơ sở, các chính sách dân tộc được triển khai kịp thời đến với người dân. Tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển ổn định, chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, đồng bào DTTS ổn định cuộc sống, việc hỗ trợ chế độ cho các hộ nghèo dân tộc được quan tâm. Cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong vùng ngày càng tốt hơn, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc được giữ gìn, công tác giáo dục và đào tạo được Đảng và Nhà nước quan tâm, công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao. Tuy đời sống đã có sự thay đổi và phát triển, song vẫn còn nhiều hộ dân gặp khó khăn, cần sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa các chính sách về công tác dân tộc; trình độ học vấn của con em đồng bào dân tộc ngày được nâng cao nhưng vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của xã hội.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Năm 2023 là năm thực hiện nhiều Chương trình, Dự án, Tiêu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và thực hiện nhiều văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện ban hành nhiều Kế hoạch thực hiện, như: Công văn số 1979/UBND ngày 20/6/2023 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Công văn 2163/UBND ngày 04/7/2023 về việc thực hiện tiểu dự án 1, dự án 9 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Kế hoạch 143/UBND ngày 21/7/2023 về theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Bình Sơn; Công văn số 3207/UBND ngày 02/8/2023 về việc đề xuất nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024-2025; Kế hoạch 167/KH-UBND ngày 25/8/2023 về việc Thực hiện Nội dung số 01: Biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bình Sơn năm 2023.

Ngoài ra, UBND huyện đã chỉ đạo cấp các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 theo quy định.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG NĂM 2023

Năm 2023 là năm thực hiện nhiều Chương trình, Dự án, Tiểu dự án, chính sách dân tộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó, UBND đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể:

1. Cấp mặt hàng thiết yếu nhân dịp Tết Nguyên Đán

Năm 2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 về Phê duyệt danh sách và Phương án cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó đã cấp cho: 214 hộ, 751 khẩu. Trong đó xã Bình An 210 hộ với 743 khẩu; xã Bình Khương 04 hộ với 08 khẩu, với tổng giá trị 38.515.840 đồng. *(Ba mươi tám triệu năm trăm mười lăm nghìn tám trăm bốn mươi đồng).*

2. Chính sách đối với người có uy tín

Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan tham mưu giải quyết chế độ cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với ông Trụ Văn Hải, dân tộc Cor, thôn Thọ An, xã Bình An, với kinh phí theo quy định tại Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Thực hiện các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025

Năm 2023 UBND huyện đã phân bổ kinh phí thực hiện các Nội dung, tiểu dự án, Dự án Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội cùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Bình An, *(cụ thể có biểu mẫu kèm theo).*

IV. Đánh giá chung

1. Thuận lợi

Trong năm 2023, được sự quan tâm của UBND tỉnh, UBND huyện đã bám sát vào các văn bản hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh triển khai thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số kịp thời như: Hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán; giải quyết chính sách người đồng bào có uy tín; phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS năm 2023 (giai đoạn 2021-2025); kết cấu hạ tầng, đường giao thông nông thôn được quan tâm, đầu tư sửa chữa,... tạo được niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước, là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần tạo nên giá trị văn hóa cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Khó khăn

Đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Bình Sơn chủ yếu sinh sống tại thôn Thọ An, xã Bình An, xung quanh là đồi núi, kết cấu hạ tầng giao thông tuy có đầu tư nhưng chưa đảm bảo, vẫn còn nhiều tuyến đường chưa được đầu tư, gây khó khăn cho người dân trong đi lại và vận chuyển hàng hóa, nông sản vào mùa mưa bão; trình độ dân trí so với mặt bằng chung còn thấp, tập quán sản xuất dựa vào kinh nghiệm là chủ yếu, chưa áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất,... do đó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

IV. Nhiệm vụ công tác dân tộc trong thời gian đến

1. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người có uy tín theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện các Nội dung, Tiểu dự án, Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025.

4. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, gìn giữ loại hình lễ hội truyền thống, dân ca dân vũ múa cồng chiêng, xây dựng thiết chế văn hóa vùng đồng bào dân tộc Cor nhằm khơi dậy nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Cor trên địa bàn huyện.

5. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cải thiện đời sống và nâng cao sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng thu hút các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối với các vùng phát triển. Đẩy mạnh phát triển đồng bộ các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, bảo

đảm an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số.

6. Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước, các văn bản, chỉ đạo của cấp trên đối với chính sách dân tộc trong thời gian đến.

7. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành của hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu và chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về dân tộc.

V. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh quan tâm, nâng cao mức kinh phí được phân bổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 đối với xã Bình An, huyện Bình Sơn để đảm bảo thực hiện đạt kết các Nội dung, Tiểu dự án, Dự án của Chương trình.

- Hướng dẫn và tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Cor ở Thôn Thọ An, xã Bình An giao lưu văn hóa công chiêng với các huyện khác trên địa bàn tỉnh nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy văn hóa công chiêng.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác dân tộc năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của huyện Bình Sơn.

UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Đảng ủy, UBND xã Bình An;
- VPHĐND&UBND: C,PCVP, CV;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Quang Sự